

Số: /BC-UBND

Định Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy phòng chống mua bán người năm 2024

Thực hiện Công văn số 2084/BCĐ ngày 09/12/2024 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Định Hóa v/v Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người năm 2024. Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ xã Định Biên báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung

Trong năm 2024, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Định Biên đã đạt được những kết quả nhất định; tình hình ANTT tại địa bàn cơ bản ổn định, chưa phát hiện biểu hiện hoạt động của các loại tội phạm tại địa bàn. Tuy vậy tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn. Các loại tội phạm hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Mặt khác, địa bàn xã là xã miền núi, giáp ranh với địa bàn các xã Bình Yên, Thanh Định, Bảo Linh, Đồng Thịnh nên số đối tượng phạm tội truyền thống như trộm cắp tài sản, ma túy dễ mọc nổi, cấu kết với số đối tượng ở địa bàn khác để hoạt động; các đối tượng phạm tội hầu hết đã có tiền án, tiền sự sau khi hết hạn cải tạo về địa phương lại tiếp tục phạm tội nên có nhiều kinh nghiệm để đối phó với lực lượng chức năng, luôn thay đổi quy luật, địa điểm hoạt động, tạo vỏ bọc, dụ dỗ, lôi kéo người thân, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm của lực lượng chức năng.

2. Thực trạng tình hình tội phạm tại địa phương

Trong năm 2024, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn xã được kiểm chế, không hề gia tăng so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể như sau:

2.1. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội:

Trong năm 2024 tình hình tội phạm về trật tự xã hội không có nhiều diễn biến phức tạp. Đánh giá kết quả so với năm 2023 nhận thấy tình hình tội phạm TTXH có xu hướng giảm. Trong năm 2024 tiếp nhận 02 vụ việc có liên quan đến ANTT đã chuyển cơ quan CSĐT CA huyện thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Tình hình ANTT tại địa bàn tiếp tục được giữ gìn ổn định.

2.2. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Không xảy ra vụ việc có liên quan đến kinh tế môi trường trong 06 tháng đầu năm 2024.

2.3. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy

Tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống xã “ không có tệ nạn về ma túy”. Tình hình tội phạm, tai tệ nạn xã hội và các tình hình khác có liên quan đến ma túy chưa phát hiện vấn đề gì đặc biệt.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện, UBND xã Định Biên đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/02/2024 về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã Định Biên năm 2024; Ban Chỉ đạo 138 xã đã xây dựng Kế hoạch số 23/KH-BCĐ ngày 02/02/2024 về Công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đề ra những nội dung, giải pháp thiết thực, phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương.

2. Tình hình, kết quả thực hiện

2.1. Các giải pháp an ninh xã hội, an dân, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân

Trong năm 2024, xã Định Biên đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh xã hội, an dân, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân. Tập trung tăng cường công tác giáo dục, tạo điều kiện phát triển cho trẻ em, thanh thiếu niên, tăng cường xây dựng, đầu tư các chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội, đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường đầu tư phát triển giáo dục, cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và vùng nông thôn nhằm nâng cao cuộc sống cho nhân dân.

UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn tập trung tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế nông thôn, tạo việc làm ổn định cho người lao động, hạn chế tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, góp phần làm giảm nguy cơ hình thành tội phạm.

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm

- Ủy ban MTTQ xã chỉ đạo các tổ chức thành viên, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, gắn công tác PCTP, PCMT, PCMBN và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ an ninh khu vực, ban bảo vệ tổ dân phố, các tổ hòa giải ở cơ sở; duy trì 09 hòm thư tố giác tội

phạm tại các xóm,... Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương, tạo phong trào sôi nổi, tích cực tham gia giữ gìn ANTT, PCTP, TNXH trong quần chúng Nhân dân.

- Đoàn thanh niên xã đã tập trung triển khai các nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác đoàn tại cơ sở. Kết quả: đã triển khai đầy đủ các nội dung phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; Liên đội các cấp đã tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; biên tập, phát sóng nhiều tin bài phát thanh về PCMT (tập trung tại các nhà trường), góp phần nâng cao nhận thức về tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy cho học sinh.

- Bộ phận Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND xã tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024.

- Bộ phận Văn hóa xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành đăng tải 70 tin bài, phóng sự, chuyên mục về PCTP, TNXH trên các chuyên mục truyền thanh, phát thanh của xã và trên mạng xã hội.

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học đóng trên địa bàn xã; UBND xã, thị trấn làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2024.

2.3. Công tác hòa giải ở cơ sở

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 huyện Định Hóa, Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo duy trì 09 tổ hòa giải ở 09 xóm, làng trên địa bàn huyện. Tập trung phát hiện kịp thời và tổ chức hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân từ khi mới phát sinh, đặc biệt là các mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình. Đã tổ chức hòa giải 02 vụ việc mâu thuẫn, chủ yếu là mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình. Qua đó góp phần làm giảm phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật trong nội bộ nhân dân.

2.4. Công tác phòng ngừa người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”

UBND xã đã giao Công an xã thực hiện tốt công tác rà soát, quản lý, phòng ngừa các trường hợp người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”. Hiện tại đang quản lý 0 đối tượng.

2.5. Công tác quản lý đối tượng có nguy cơ phạm tội, tái phạm tội ở địa bàn cơ sở

Ban Chỉ đạo 138 xã Định Biên đã chỉ đạo lực lượng Công an làm tốt công tác rà soát, quản lý đối tượng có nguy cơ phạm tội, tái phạm tội ở địa bàn cơ sở. Lập hồ sơ quản lý các đối tượng để quản lý, theo dõi. Đối với các đối tượng sau khi chấp hành án tái hòa nhập cộng đồng, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ Lao động – Thương binh – Xã hội xã, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cơ

quan doanh nghiệp trên địa bàn xã hỗ trợ tái hòa nhập, tư vấn, giáo dục, đào tạo kỹ năng sống, việc làm, hỗ trợ tâm lý cho người tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua công tác quản lý địa bàn, tuyên truyền, vận động quần chúng và hòm thư góp ý của nhân dân, lực lượng công an đã chủ động phát hiện các đối tượng có nguy cơ phạm tội để có biện pháp cảm hóa, giáo dục, loại bỏ ý định phạm tội hoặc điều kiện phạm tội, hạn chế tối đa phát sinh tội phạm.

2.6. Công tác quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương

Ban Chỉ đạo 138 xã đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, lập hồ sơ tái hòa nhập cộng đồng để quản lý, theo dõi. Xác định tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là quá trình khó khăn cho chính bản thân người được tha tù và kể cả gia đình họ để thực hiện tốt công tác giúp đỡ, cảm hóa, không để tái phạm tội. Cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù bằng những hành động thiết thực, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ có cơ hội ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2.7. Công tác lập hồ sơ quản lý đối tượng

Lực lượng Công an xã đã lập 01 hồ sơ giáo dục tại xã, phường thị trấn.

2.8. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội và quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội và quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, UBND xã triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2.9. Khai thác, ứng dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và những nội dung của Đề án 06 của Chính phủ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm

Lực lượng Công an đã khai thác, ứng dụng có hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và những nội dung của Đề án 06 của Chính phủ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, cụ thể là: khai thác các nội dung phục vụ xác minh danh tính, lai lịch của đối tượng phạm tội; quản lý các đối tượng nguy cơ tái phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố tội phạm và theo dõi, giải quyết các vụ việc, vụ án; quản lý nhân hộ khẩu, địa bàn, lĩnh vực... - Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cấp và trả thẻ CCCD: tổ chức cấp 3.664 CCCD gắn chip cho công dân/Tổng số 3.704 công dân trong độ tuổi cấp CCCD; Đã cấp 2.471 tài khoản/Tổng số 3.704 công dân đủ điều kiện cấp, kích hoạt 2.249/2.471 tài khoản, trong đó: ĐDDT mức 1 đang xử lý là 0 trường hợp; ĐDDT mức 1 không được cấp là 06 trường hợp; ĐDDT mức 1 được cấp là 228 trường hợp; ĐDDT mức 2 đang xử lý là 02 trường hợp; ĐDDT mức 2 không được cấp là 33 trường hợp. Vận động nhân dân giao nộp VK-VLN-CCHT

được 05 loại, gồm: 01 khẩu súng còn tự chế, 03 đầu đạn các loại, 01 gậy rút chưa sử dụng (công cụ hỗ trợ) đã nộp lên đội QLHC về TTXH, Công an huyện theo quy định.

2.10. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Công an xã với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 xã đã tích cực tham mưu UBND xã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tập trung đấu tranh với các loại hình tội phạm mới, tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là các chương trình, nghị quyết, thông tư liên tịch nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, giáo dục các đối tượng có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật hoặc bị tội phạm xâm hại, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, trẻ em; đẩy mạnh các phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT.

3. Công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người

Trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm, Ban Chỉ đạo 138 xã triển khai thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Trong đó thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện các chính sách đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

4. Công tác đấu tranh chống tội phạm

Trong năm 2024, Công an xã đã tiếp nhận và giải quyết 03 tin tố giác, tin báo về tội phạm. Đã xác minh, giải quyết 03/03 tin, chuyển cơ quan CSĐT CA huyện thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm:

Trong năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2024, chủ động nắm và tham mưu giải quyết ngay các vụ việc từ cơ sở, bảo đảm giữ vững ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, nổi bật là: Bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa và hoạt động của các đoàn lãnh đạo các cấp đến thăm và làm việc tại địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; kịp thời điều tra, khám phá, triệt phá các loại tội phạm nhằm ổn định tình hình; phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

2. Hạn chế:

Tuy nhiên bên cạnh những nổi bật, vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế là: Công tác phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa xã hội chưa cao; công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua mạng (mạng viễn thông và mạng xã hội) gặp nhiều khó khăn do loại hình tội phạm mới, đối tượng phạm tội là người địa phương khác, thủ đoạn tinh vi, khó xác minh, đấu tranh xử lý; công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đôi lúc còn chưa thường xuyên, đồng bộ. Ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã của một số bộ phận quần chúng nhân dân chưa được nâng cao, còn nhiều chủ quan, sơ hở, mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng gây án, thúc đẩy tội phạm. Địa bàn xã giáp ranh với nhiều khu vực có nguy cơ hình thành tụ điểm ma túy, với số người nghiện từ các địa bàn khác có thể thường xuyên qua lại gây khó khăn cho công tác đảm bảo ANTT nói chung và công tác PCMT nói riêng. Do vậy, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn xã hội, PCMT có lúc chưa cao.

3. Kiến nghị, đề xuất: Không

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2025

1. Dự báo tình hình

Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Định Hóa nói riêng sẽ còn tồn tại một số loại hình như trộm cắp tài sản, tội phạm xâm hại sức khỏe, tội phạm sử dụng công nghệ cao ở các địa phương khác lợi dụng sơ hở và sự thiếu hiểu biết của Nhân dân để lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về tội phạm về ma túy dự báo sẽ xuất hiện nhiều loại hình tội phạm liên quan đến ma túy sử dụng các ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện các hành vi phạm tội, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, với vỏ bọc, hình thức đa dạng, thành phần phức tạp gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa kiểm soát các hoạt động liên quan đến chất gây nghiện, chất ma túy, chất có chứa thành phần ma túy, cũng như các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý, xét xử các loại tội phạm có liên quan đến ma túy; Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ thời kỳ 4.0, công tác kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy càng gặp nhiều khó khăn và đối tượng bị tác động có thể là bất kỳ ai, đặc biệt là giới trẻ dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường sử dụng ma túy, phạm tội liên quan đến ma túy.

2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025

Trước tình hình đó đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tội phạm; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo

138 xã; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các trương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, huyện. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp hành động và quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Công an. Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện định kỳ theo quy định.

2. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội ở địa bàn cơ sở trong phòng, chống tội phạm, xác định trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, nhất là cơ sở xã, thị trấn để phòng ngừa, tấn công tội phạm, chú trọng phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Phát huy vai trò các tổ hòa giải, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... trong việc phát hiện và xử lý kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân (tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, khiếu kiện...) nhằm hạn chế thấp nhất các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật, góp phần làm giảm tội phạm do nguyên nhân xã hội.

3. Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa tội phạm, đấu tranh xử lý các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn; tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác PCCC, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện Đề án 06, Chỉ thị số 01 của Chính phủ.

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, các bộ phận chuyên môn triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Định Biên năm 2024 theo lộ trình.

5. Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo công tác phòng chống tội phạm năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Nơi nhận:

- CA huyện (B/cáo);
- TT Đảng ủy xã (B/cáo);
- TT HĐND&UBND xã (B/cáo);
- Ban chỉ đạo 138 cấp xã (B/cáo);
- Lưu: VP, CAX.

TRƯỞNG BAN

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Ma Thịnh Giáp**

